



ประกาศ

เรื่องยุบเนตรวงราชการมีปกครองมณฑลต่างๆ

ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า การแบ่งเขตต์มณฑลเวลานี้ ออกเป็น ๑๑ มณฑล มีสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการประจำมณฑลละ ๑ นาย เป็นหัวหน้าตรวจตราราชการแลมีผู้สำเร็จราชการในมณฑลทั่วไปอาศัยเหตุที่ทางบกทางเรือยังกันดาร สมุหเทศาภิบาลในมณฑลหนึ่ง ๆ จะเดินตรวจตราดูราชการตามจังหวัดให้ทั่วถึงก็เป็นการลำบาก การแบ่งเช่นนี้ ก็เพื่อจะให้เบาแรงเทศาภิบาลแลให้

เล่ม ๔๒ หน้า ๔๒๔ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๔

การปกครองดำเนินไปโดยเรียบร้อย เป็นระเบียบทั่วถึงตลอด
พระราชอาณาเขตต์

บัดนี้ทรงพระราชดำริเห็นว่า การคมนาคมในประเทศ
สยามสะดวกขึ้นมากและเจริญต่อไปเป็นลำดับ สมควรที่จะ
รวมมณฑลเหล่านี้เสียบ้าง แลให้สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการ
รับผิดชอบในท้องที่กว้างออกไป

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้

(๑) เลิกมณฑลมหาสารคาม ยกจังหวัดแพร่, ลำปาง, น่าน
มารวมกับจังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน, เชียงราย. แม่ฮ่องสอน
เป็น ๑ จังหวัดด้วยกัน เรียก "มณฑลพายัพ"

(๒) เลิกมณฑลสุราษฎร์ ยกจังหวัดสุราษฎร์ธานี, หลังสวน,
ชุมพร, มารวมกับจังหวัดสงขลา, นครศรีธรรมราช, พัทลุง
เป็น ๖ จังหวัด

อนึ่งจังหวัดสตูลในมณฑลภูเก็ตเวลานี้ มีถนนหลวงแลทาง
รถไฟเสียดูไปมากับจังหวัดสงขลาได้สะดวกกว่าที่จะไปภูเก็ต
ควรยกเข้ามารวมในมณฑลนครศรีธรรมราช อีกจังหวัดหนึ่ง
รวมเป็น ๑ จังหวัด เรียก "มณฑลนครศรีธรรมราช"

(๓) เลิกมณฑลร้อยเอ็จแลมณฑลอุบลราชธานี ยกจังหวัด
ร้อยเอ็จ, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, อุบลราชธานี, ขุขันธ์,

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๒ หน้า ๔๒๕

สุรินทร์ รวม ๖ จังหวัดมาพร้อมกับจังหวัดนครราชสีมา, โขยภูมิ, บุรีรัมย์ เป็น ๕ จังหวัด เรียก "มณฑลนครราชสีมา" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศมาณวันที่ ๓๑ มีนาคม พระพุทธศักราช ๒๕๖๘ เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบันนี้

ประกาศยกเลิกตำแหน่งอุปราช

มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งเสนาบดีเกล้า ๆ สังกัด เป็นเวลาที่สมควรจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขการงาน และการบังคับบัญชาในสิ่งที่มีเพื่อความสะดวกทวียิ่งขึ้น

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ๆ ให้ยกเลิกตำแหน่งอุปราชประจำภาคมณฑลต่าง ๆ เสีย คงเป็นตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลตามเดิม แต่ให้ยกเลิกประกาศว่าด้วยหน้าที่แลอำนาจอุปราชลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๕๕๘ เสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศมาณวันที่ ๓๑ มีนาคม พระพุทธศักราช ๒๕๖๘ เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบันนี้